



รับมือวิกฤติ !



สถานการณ์ของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เวลานี้กำลังเจอกับความยากลำบากอยู่ไม่น้อย เพราะแม้จะมี “แม่เหล็ก” ในมือหลายสาย เพื่อทำหน้าที่ “ยึด” การเลือกตั้งให้ยาวออกไป ด้วยสารพัดวิธีการก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกแรงต้าน ทุกการคัดค้าน และ “ผลลัพธ์” ล้วนแล้วแต่พุ่งเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ และ คสช. โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อยู่ดี !

การที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ



พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีมติ

เสียงข้างมากให้แก่มาตรา 2 กำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบก

ษา

ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือการทำหน้าที่หัวหน้าคสช. ถูกจำกัด ทวงคำสัญญาที่จะให้มีการเลือกตั้งส.ส.เกิดขึ้นในเดือนพ.ย.ปีนี้จะต้องขยับออกไปใช้หรือไม่ และการทำเช่นนี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้แก่ฝ่าย คสช.และรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้นั่งอยู่ในอำนาจต่อไป พร้อมๆกับการจัดทัพ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามเลือกตั้งใช้หรือไม่

เพราะวันนี้ เส้นทางเข้าสู่อำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ “**นายกฯ คนนอก**” กำลังเจอกับปฏิกิริยาต่อต้านอยู่ไม่น้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐบาล บวกกับ “**ความไม่เชื่อมั่น**” ที่พี่น้องประชาชนเริ่มเห็นเค้าลาง “**เป๋าหมาย**” ที่แท้จริงของ คสช.แล้วว่า ต้องการ “**อยู่ยาว**” เพียงแต่อาศัยรูปแบบที่จะคิดค้นขึ้นโดย “**มือกฎหมาย**” ที่อยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือแม้แต่ในคณะรัฐบาลเอง

ล่าสุดมีผลการสำรวจความเห็นของประชาชน โดย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ “**กรุงเทพโพลล์**” ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “**เส้นทางเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยไทยนิยม**” กลับพบ “**คำตอบ**” ที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจทำให้ คสช.ต้องนำไปทบทวนเพื่อปรับกระบวนการทบทวนโดยด่วน เนื่องจากผลสำรวจในหัวข้อที่ว่า คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเรื่องการสรรหานายกฯ คนนอก ตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เห็นว่า **นายกฯ ควร**

มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่า นายกฯ มาจากคนนอกได้ หากไม่สามารถเลือกกันเองได้

และในประเด็นสุดท้ายเมื่อกรุงเทพโพลล์ถามประชาชนว่า “**หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่**” คำตอบคือ ประชาชนร้อยละ 36.8 ระบุว่า จะ “**สนับสนุน**” (ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 16.0) ขณะที่ร้อยละ 34.8 ระบุว่า จะ “**ไม่สนับสนุน**” ส่วนร้อยละ 28.4 งดออกเสียง

เวลานี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน มองไปยังทิศทางใด ก็คงพบว่าปฏิกิริยาต่อต้าน และแรงเสียดทานยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นทุกขณะ ทั้ง “**ฝ่ายการเมือง**” และผู้คนในสังคม เริ่มจับทางได้แล้วว่าการเลือกตั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยให้สัญญาเอาไว้ นั้น อาจเป็นแค่ความคาดหวัง แต่ยังห่างไกลกับความเป็นจริง

อย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั้น อาจไม่ใช่ “**ผลบวก**” ต่อ คสช.ไปเสียทุกมุม เพราะยังอยู่นาน บนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ การโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามไม่เว้นแต่ละวัน มีแต่จะทำให้ “**คะแนนนิยม**” ที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยมี เคยทำได้แซงหน้า “**นักการเมืองอาชีพ**” อาจลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่ “**ทางตัน**” ทั้งอำนาจและความนิยม ยิ่งเลื่อมลง !

👁️ **ทีมข่าวคิดลึก**